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ทกุวนันีม้ ี“น�ำ้” หลากหลายชนดิให้เลือกบรโิภค เริม่ตัง้แต่น�า้ประปาทีห่น่วยงานรฐัยนืยนั
ว่าสะอาดใช้ดืม่ได้ ไปจนถงึน�า้บรรจขุวด-ตูน้�า้หยอดเหรยีญทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานต่างๆ นานา 
แต่น่าสนใจว่าแท้ทีจ่รงิแล้วน�า้ดืม่เหล่านัน้ปลอดภยั มมีาตรฐาน และเหมาะสมต่อการบรโิภค 
จรงิหรอื?

ข้อมลูจากมลูนธิเิพือ่ผู้บรโิภคปี ๒๕๕๘ พบว่ามตีูน้�า้ดืม่หยอดเหรยีญมากกว่า ๙๐% ทีต่ก
เกณฑ์มาตรฐานทกุด้าน ซึง่สมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิครัง้ที ่๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้หยบิยกขึน้มาหารอื
อย่างจรงิจงั จนได้ฉันทมตร่ิวมกันใน มต ิ๙.๑ น�ำ้ดืม่ทีป่ลอดภยัส�ำหรบัประชำชน 

เป็นเวลาร่วม ๑ ปีเตม็ ทีท่กุภาคส่วนสานพลังความร่วมมอืขบัเคลือ่นประเดน็ เกดิเป็นรปู
ธรรมต่างๆ อาท ิ กระทรวงสำธำรณสขุ โดย กรมอนำมยั อยูร่ะหว่างยกร่างมาตรฐานน�า้ดืม่
ปลอดภยัในประเทศให้เป็นมาตรฐานเดยีว กระทรวงมหำดไทย โดย กรมส่งเสรมิกำรปกครอง
ท้องถิน่ จดัท�าขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์การออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัขิอง 
ผูป้ระกอบกจิการตูน้�า้ดืม่หยอดเหรยีญ กรงุเทพมหำนคร (กทม.) โดย ส�ำนกัอนำมยั อยูร่ะหว่าง
ปรบัปรงุอัตราค่าธรรมเนียมของการประกอบกจิการให้เหมาะสมกบักิจการ “มลูนธิิเพือ่ผู้บริโภค” 
และ “สสส.” ร่วมกนัเฝ้าระวงัความปลอดภัยและราคาในเขตพืน้ที ่กทม.  

ความก้าวหน้าจากการด�าเนนิงานดังกล่าว น�ามาสู่ กำรประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูก้ำรด�ำเนนิ
งำนขบัเคลือ่นนโยบำยสำธำรณะ “น�ำ้ดืม่ทีป่ลอดภยัส�ำหรบัประชำชน” เมือ่วันที ่๘ มนีาคม 
๒๕๖๑ เพือ่อพัเดทสถานการณ์ และหารอืถงึปัญหาอปุสรรคในการขบัเคลือ่นงาน ตลอดจน
ก�าหนดแนวทางการท�างานร่วมกัน

“ชดัเจนว่าตูน้�า้ดืม่หยอดเหรยีญจ�านวนมากไม่ปลอดภยั หากไม่มกีารด�าเนนิการใดๆ จะส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพแน่นอน” รศ.ดร.จิรำพร ลิ้มปำนำนนท์ รองประธำนอนุกรรมกำร 
ขบัเคลือ่นและติดตำมมติสมัชชำสขุภำพแห่งชำติทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภำพสงัคมและสุขภำวะ 
ในฐานะประธานการประชุม กล่าว

“ชัดเจนว่าตูน้�า้ดืม่
หยอดเหรยีญจ�านวนมาก

ไม่ปลอดภัย หากไม่มี
การด�าเนนิการใดๆ 

จะส่งผลกระทบต่อสขุภาพ
แน่นอน”

ผลึก ๕๐ เขต กทม. ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ 
ก�าหนดมาตรการป้องกันแก้ปัญหา ‘ตู้น�้าดื่มเถื่อน’

รศ.ดร.จริาพร ลิม้ปานานนท์



คณะอนกุรรมการวชิาการระดมสมอง
พฒันาประเดน็สมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิคร้ังที ่๑๑ 

จากการถอดบทเรียนการท�างาน ปัญหาที่หลายหน่วยงานพบ 
ตรงกนัคอื ตูน้�า้ดืม่ไม่ระบฉุลากตามประกาศของส�านกังานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ผู้ประกอบการไม่ขออนุญาต ผู้ประกอบการ 
ไม่จ่ายค่าธรรมเนยีม ไม่สามารถหาตวัเจ้าของตูไ้ด้ และส�านกังานเขต 
ไม่มอี�านาจในการยดึอายดัตู้ผดิกฎหมาย โดยทีป่ระชมุมข้ีอสรปุเบือ้งต้น
ว่า ภาคประชาชนจะเป็นแกนในการแก้ปัญหา โดยมอบหมายให้
ส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ(สช.) พดูคยุกบัคณะกรรมการ

เขตสุขภาพเพือ่ประชาชน กทม. (กขป.เขต ๑๓) หาแนวทางการแก้ปัญหา
เชงินโยบาย อาท ิการบงัคับใช้กฎหมาย การประสานกบัส�านกังานเขต 
กทม. ๕๐ เขต เพือ่จดัท�าแนวปฏบิติักบัตูเ้ถือ่น ส่วนภาคประชาชน 
ดเีดย์รณรงค์ทัว่ กทม. ในวันคุ้มครองผู้บริโภค ๓๐ เมษายนนี ้ รวมถงึ
ส�านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) จะจดัท�ามาตรฐาน
ตู้น�้าที่มีเครื่องเตือนการเปล่ียนไส้กรองน�้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
๓๐ กนัยายนนี ้
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หลงัจากทีค่ณะกรรมการจดัสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิ(คจ.สช.) เคาะวนั
จดัสมชัชาสขุภาพแห่งชาตคิรัง้ที ่๑๑ ประจ�าปี ๒๕๖๑ ไปแล้วเม่ือช่วงปลาย
เดอืนทีผ่่านมา กเ็ป็นหน้าทีข่องคณะอนกุรรมการวชิาการทีจ่ะรบัไม้ต่อเพ่ือ
ขบัเคลือ่นงานวชิาการให้มีความพร้อม และเป็นไปตามระยะเวลาทีก่�าหนด

คณะอนกุรรมการวชิาการได้พร้อมใจกันมาร่วมประชมุ เมือ่ช่วงเช้าของ
วนัที ่ ๖ มนีาคม และถอืเป็นนดัแรกของปี ๒๕๖๑ โดยไฮไลต์ส�าคญัคือ 
การระดมความเหน็เพือ่ให้ได้มาซึง่แนวทางและกรอบระยะเวลาการพฒันา
ข้อเสนอเชิงนโยบายส�าหรบัสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิครัง้ที ่๑๑ 

ในฐานะประธานอนุกรรมการวิชาการ และประธานการประชุม 
รศ.ดร.จริำพร ล้ิมปำนำนนท์ เริม่ต้นด้วยการเสนอว่า “กรอบประเดน็หลัก
หรือธมี (Theme) การจดังานสมชัชาสขุภาพแห่งชาตคิวรต้องชัดก่อน เพ่ือ
ต่อยอดไปถงึการประกาศให้ภาคเีครอืข่ายต่างๆ เข้ามาร่วมกนัเสนอประเดน็
เพือ่ผลกัดนันโยบายสาธารณะได้”

ภำรณ ีสวสัดรัิกษ์ หนึง่ในอนกุรรมการ เสนอว่า นอกจากการก�าหนด
ธีมของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีนี้แล้ว ควรจะมีการก�าหนดธีมส�าหรับ 
สมชัชาสขุภาพแห่งชาตปีิ ๒๕๖๒ หรอืงานสมัชชาสขุภาพแห่งชาตคิรัง้ที ่๑๒ 
ล่วงหน้าควบคูก่นัไปด้วยเลย

“ควรมกีารประกาศธมีงานของสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิครัง้ท่ี ๑๒ ใน
วนัปิดสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิครัง้ที ่๑๑ ได้เลย เพือ่ให้ภาคีสมาชกิสมชัชาฯ 

รบัทราบ และสามารถเสนอประเดน็เพือ่การพฒันานโยบายสาธารณะที่
สอดคล้องเข้ามาส�าหรบัปีหน้าได้เลย” ภารณ ีระบุ

เพื่อให้ได้มาซึ่งธีมข้างต้น ที่ประชุมได้มอบหมายภารกิจส�าคัญนี้ 
ให้กับ ชำญเชำวน์ ไชยำนุกิจ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจ�าส�านัก 
นายกรฐัมนตร ีหนึง่ในอนกุรรมการวชิาการ เป็นประธานจดัประชมุกลุม่ย่อย 
เพือ่รวบรวมข้อมลูจากทัง้ประเดน็ต่างๆ ทีภ่าคเีครอืข่ายเสนอเข้ามาในปีนี้ 
และจาก คจ.สช. มาใช้เพือ่ประกอบการก�าหนดธมีงานก่อนเสนอต่อ คจ.สช. 
ต่อไป

นอกจากนี ้ทีป่ระชุมยงัเหน็พ้องกนัว่าคณะอนกุรรมการฯ จ�าเป็นทีจ่ะ
ต้องจดักลุ่มและก�าหนด “คีย์เวร์ิด” หรอืค�าส�าคญัขึน้มาจากประเด็นทัง้หมด 
๔๑ ประเดน็ทีเ่ครอืข่ายเสนอมาให้พจิารณาในวนันี ้ เพือ่น�ามาใช้ประกอบ
การก�าหนดธมีและระเบยีบวาระทีจ่ะเข้าพจิารณาในสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ
ครัง้นี้ 

เพื่อให้คณะอนุกรรมการวิชาการมีเวลาตกผลึกความคิดร่วมกัน ท่ี
ประชมุได้นดัหมายทีจ่ะกลบัมาหารอืเพ่ือให้ได้ข้อสรปุเร่ืองระเบยีบวาระที่
จะเข้าพิจารณาและธีมของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอีกครั้ง ในวันท่ี 
๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ จากน้ันจะเชิญภาคีเครอืข่ายทีเ่กีย่วข้องมาประชมุเชิง
ปฏิบตักิารร่วมกับคณะอนกุรรมการวชิาการในวนัท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
ก่อนทีจ่ะส่งต่อเข้าสู่ทีป่ระชุม คจ.สช. เพือ่พจิารณาต่อไป 


